

มติที่ประชุมโดยย่อ  
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  
วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓  
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒  
กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง การขอลาออกจากกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบและมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดำเนินการเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำต่อไป
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ความร่วมมือกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้มีการศึกษาพื้นที่ความร่วมมือพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพกับวิทยาลัยชุมชนตาก และพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมกับดำเนินการพัฒนานักจัดการความรู้ควบคู่กันไปด้วย
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	- ถอนวาระ -
วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง การรับทราบรายชื่อประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว น่าน หนองบัวลำภู และแพร่	ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยขอแก้ไข ดังนี้  
๑. หน้าที่ ๓๖ บรรทัดที่ ๙

**ข้อความเดิม** “(๓) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย การเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนจากประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนให้ดำเนินการหลังจากสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนคณะใหม่แล้วเสร็จ”

**แก้ไขเป็น** “(๓) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย การเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนจากประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนให้ดำเนินการหลังจากสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนชุดใหม่แล้วเสร็จ”

๒. หน้าที่ ๓๙ บรรทัดที่ ๑๑

**ข้อความเดิม** “ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. (ร่าง) กรอบพันธกิจการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

๒. รายละเอียดพันธกิจด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดทำเป็นประกาศสภาสถาบันระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อให้วิทยาลัยชุมชนสามารถนำไปจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป”

**แก้ไขเป็น** “ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. (ร่าง) กรอบพันธกิจการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

๒. รายละเอียดพันธกิจด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

ตามผลการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดทำเป็นประกาศสภาสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อให้วิทยาลัยชุมชนสามารถนำไปจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป”

๓. หน้าที่ ๔๒ บรรทัดที่ ๓๐

**ข้อความเดิม** “มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทาบทาม แพทย์หญิงชญวลี ศรีสุโข ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน พิจารณารายงาน”

**แก้ไขเป็น** “มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทาบทาม แพทย์หญิงชญวลี ศรีสุโข ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานชุมชน เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนพิจารณา”

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</b> วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b> วาระที่ ๔.๑ เรื่อง แนวปฏิบัติวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม	- ถอนวาระ -
วาระที่ ๔.๒ ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน บุรีรัมย์	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ วัน	ที่ประชุมมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบันวิทยาลัย ชุมชน และเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการสรรหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สระแก้ว สงขลา และยโสธร	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน สระแก้ว สงขลา ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และยโสธร ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๒. เห็นชอบการรับรองประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สระแก้ว สงขลา และยโสธร
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับ การสรรหาเป็นสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตาก สมุทรสาคร ตราด อุทัยธานี และบุรีรัมย์	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน สงขลา ตาก สมุทรสาคร ตราด อุทัยธานี และบุรีรัมย์ และให้กรรมการ ที่ได้รับความเห็นชอบไปดำเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง และเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ต่อไป ๒. เมื่อดำเนินการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน และเลือกประธานสภา วิทยาลัยชุมชนแล้วเสร็จ ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดให้มีการประชุม ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก ผู้แทนจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการสภาสถาบันต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน กำหนดคุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้เร่งดำเนินการสรรหาสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ๒. เมื่อดำเนินการสรรหาสภาวิชาการแล้วเสร็จ ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน เสนอคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่อไป
วาระที่ ๔.๗ เรื่อง การเลือกผู้แทนกรรมการสภาสถาบันเพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการ	ที่ประชุมมีมติเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยวิธีลงคะแนนลับ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ ๔.๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีเร่งด่วนของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน และสตูล	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีเร่งด่วน ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน และสตูล รวมวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๑๖,๕๕๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้ ๑. กิจกรรมพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓๕๑,๖๕๗ บาท ๒. กิจกรรมกีฬาวิทยาลัยชุมชนเกมส์ (กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน บุรีรัมย์) ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๐,๙๔๐ บาท ๓. ค่าออกแบบงานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๓,๙๕๘ บาท ๔. ค่าออกแบบงานก่อสร้าง ของวิทยาลัยชุมชนสตูล วงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๙ เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบแต่งตั้ง นายศิระพจน์ จรรย์วุฒิกุล เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปตรวจสอบคุณสมบัติของ (๑) นายชาญวิทย์ โตรณะคุณ และ (๒) นางสาววรรณิ์ สิงห์โตนาท จากสำนักงาน ก.พ. หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ทั้งนี้ อาจขอให้นางสาววรรณิ์ สิงห์โตนาท มาช่วยราชการที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปพลางก่อน
วาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๒. มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานเพื่อทำความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๓. มอบให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้ตรวจมติย่อการประชุม